



เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับการบริโภคน้ำดื่มหยอดเหรียญ

อย่างปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

ถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่เกิดขึ้นตามอย่างประเทศพัฒนาแล้ว เวลานี้ประเทศไทยได้มีเจ้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญผุดขึ้นมามากมายหลากหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคทั้งหลาย จึงได้เกิดโครงการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยน้ำดื่มหยอดเหรียญขึ้น ภายใต้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทั้งหมด 50 เขต ภายในกรุงเทพฯ และยังได้จัดทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของผู้บริโภคอีกด้วย



จากผลการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่ามีปริมาณ การใช้บริการน้ำดื่มหยอดเหรียญ อยู่ที่ประมาณ 2 ลิตรต่อคนต่อวันเลยทีเดียวแล้วใช้บริการน้ำดื่มหยอดเหรียญ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย และราคาถูก ตามลำดับ จากเหตุผลของการใช้ที่มองแค่ความสะดวกและราคาที่ถูก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ตัวผู้บริโภคได้ ถ้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเหล่านั้นขาดการดูแลรักษาที่ดี ผลการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยน้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำดื่มที่ได้จากการสูดตัวอย่างจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 61 อาจมีสาเหตุมาจาก บริษัทผู้ผลิตดูแลได้ไม่ทั่วถึง หรือบางทีเจ้าของตู้ที่ซื้อมาจากบริษัท ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาไส้กรอง ไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อเราใช้บริการตู้เหล่านี้ อาจทำให้เราได้น้ำที่เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือไม่สะอาดเพียงพอได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเราเองและครอบครัว เรามาศึกษาวิธีการเลือกใช้น้ำดื่มหยอดเหรียญกันดีกว่า

1. สภาพภายนอกของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ควรเลือกตู้ที่ดูสะอาด มีการทำความสะอาด ปิดกวางเชื้อบริเวณรอบๆตู้ตรงจุดที่ใช้สำหรับวางภาชนะบรรจุเพื่อรองน้ำจากหัวบรรจุต้องสะอาดไม่มีฝุ่นผง มีฝาปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และควรเลือกใช้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ในที่ร่มไม่มีแสงแดดส่องถึง ซึ่งแสงแดดมักจะก่อให้เกิดตะไคร้ขึ้นภายในหัวบรรจุ





2. การควบคุมคุณภาพของน้ำ

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบางยี่ห้อ จะมีการดูแลและควบคุมคุณภาพของน้ำดื่ม โดยการเข้ามาทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องและไส้กรอง จากนั้นจะทำการแปะสติ๊กเกอร์บอกวันเวลาที่เข้ามาตรวจสอบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้ว่า เจ้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตู้นี้ มีการดูแล และควบคุมคุณภาพของน้ำหรือไม่

3. การสังเกตสี กลิ่น รส

เราควรตรวจสอบสภาพของน้ำที่ได้จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเบื้องต้นด้วยตนเอง จากการสังเกตสี ความขุ่น-ใส กลิ่นและรสชาติของน้ำ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ถ้าเป็นตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ใช้อยู่เป็นประจำ เมื่อน้ำที่ได้มามีกลิ่นหรือรสชาติของน้ำเปลี่ยนไป ก็ควรที่จะเปลี่ยนตู้ใหม่ หรือรอให้ตู้ที่ใช้อยู่เดิมนั้น ได้รับการดูแลทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองเสียก่อน

ท้ายที่สุดแล้ว อย่าลืมล้างภาชนะบรรจุที่จะนำไปบรรจุน้ำดื่ม หรืออย่างน้อยควรจะล้างภาชนะบรรจุนั้นด้วยน้ำดื่มจากตู้สักเล็กน้อย เขย่าให้ทั่ว แล้วเททิ้ง จากนั้นจึงค่อยนำไปบรรจุน้ำดื่ม ง่ายๆ แค่นี้เราก็จะได้น้ำดื่มที่สะอาด เพื่อตนเองและครอบครัวแล้วครับ

